

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI HỘI THẢO ĐẶC BIỆT & RA MẮT TÁC PHẨM THÍCH TRÍ QUANG, THẦN TƯỢNG HAY TỘI ĐỒ DÂN TỘC TẠI THƯ VIỆN VIỆT NAM, THỨ BẢY 15-2-2014

Lời tác giả: Đính kèm dưới đây là một số hình ảnh của 200 Quý đồng bào và Quý chiến hữu đã đến tham dự buổi hội thảo đặc biệt và ra mắt tác phẩm Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc, và cùng hội luận với tác giả Liên Thành tại THƯ VIỆN VIỆT NAM, 10872 Westminster Ave. #214, Garden Grove CA 92834 vào 1 giờ chiều Thứ Bảy ngày 15 tháng 2 năm 2014. --UBTTADCSVN

oOo



Tác giả Liên Thành, Cựu CHT CSQG VNCH Tỉnh Thừa Thiên và Huế, chào cờ Việt và Mỹ



Chào cờ Việt và Mỹ



Chào cờ Việt và Mỹ, nhìn từ bên trong khán phòng



Đồng bào và chiến hữu chào cờ Việt và Mỹ nhìn từ phía trái khán phòng



Đồng bào và chiến hữu chào cờ Việt và Mỹ nhìn từ bên ngoài khán phòng



Một phút mặc niệm những anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân, nhìn từ phía bên phải khán phòng



Tác giả Liên Thành mở đầu buổi hội thảo, ông nhắc đến dân tộc Việt Nam với quá nhiều điều linh đọa đày kể từ 50 năm nay do bàn tay tàn ác của 3 thế lực chính: Hoa Kỳ, Cộng Sản Hà Nội, và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (lúc đó còn có tên là Ấn Quang) do Thích Trí Quang cầm đầu





Trong lúc này sách dự trữ đã phân phối hết, một số đồng bào đọc sách tại chỗ...



Đồng bào đang lắng nghe tác giả Liên Thành, vừa là một tác nhân và là một chứng nhân của một giai đoạn lịch sử cận đại của Việt Nam, trình bày thẳng thắn những ẩn khúc trong lịch sử về Thích Trí Quang và đồng bọn "núp bóng Phật giáo" phá nát khát vọng an bình thịnh vượng của dân tộc Việt Nam kể từ 1963. Từ những hàng ghế cử tọa, từng ánh mắt hướng về tác giả như bày tỏ nỗi lòng với quê hương bất hạnh và như trải lòng theo dòng lịch sử đau thương của dân tộc. Khán phòng lúc này rất im lặng ngoài tác giả trình bày trên khán đài.



Tác giả đang nói rằng sách Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc bao gồm một số tài liệu rất là quan trọng cần để lại cho đời sau, thế hệ sau biết rõ đâu là sự thật, đâu là đúng, đâu là sai. Tác giả nói về lý lịch cá nhân và lý lịch Cộng sản của Thích Trí Quang.



Buổi ra mắt sách đã rất thành công về số lượng tham dự của Quý đồng bào và Quý chiến hữu. Trong vòng 40 phút đầu tiên, số sách dự trữ đã được phân phối hết. Trong 2 giờ đồng hồ còn lại, chúng tôi đã bổ sung thêm 2 đợt sách nữa. Một số Quý vị chờ đến 3 giờ chiều mà sách bổ sung chưa đến kịp, chúng tôi hết sức cáo lỗi và xin hẹn phân phối sách đến tận địa chỉ quý vị sau.



Phía trước Thư Viện Việt Nam lúc 1:30 phút chiều Thứ Bảy, một số quý đồng bào đứng bên ngoài hành lang vì khán phòng không còn ghế trống



Sau hơn 3 giờ hội thảo, một số đồng bào nán lại đợi tác giả Liên Thành ký tên kỷ niệm vào sách và chia sẻ lòng cảm kích về những tin tức mà tác giả đã trình bày trong buổi hội thảo và trong sách Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc



Tác giả đang hỏi tên độc giả để ký tên vào sách làm kỷ niệm



Tác giả Liên Thành đang ký tên vào sách để đồng bào và chiến hữu làm kỷ niệm... Hầu hết ai mua sách cũng muốn có chữ ký tặng của tác giả

oOo

Sách Mới Xuất Bản

Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc?

Ấn phí và cước phí:

1- Credit Card, Paypal:

- Ngoài Hoa Kỳ: **\$70.00USD** (Mỹ kim) (kể cả cước phí, đã điều chỉnh giá biểu) - Xem chi tiết & Đặt sách

- Trong Hoa Kỳ: **\$40.00USD** (kể cả cước phí) - Xem chi tiết & Đặt sách

2- Check, Money Order:

Liên Thành

P.O.Box 6147, Fullerton CA 92834 - USA

Điện thoại: 626-257-1057.

Email: ubttadcsvn.vg@gmail.com



Khôi Kỹ Thuật/UBTTADCSVN

*Nguồn: Internet E-mail by UBTTADCSVN chuyển
<http://ubttadcsvn.blogspot.com/2014/02/mot-so-hinh-anh-buoi-hoi-thao-ac-biet.html>*

*Đăng ngày Thứ Năm, February 20, 2014
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, SĐND, QL-VNCH*